

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 24 ม.ค. 2562 Page : 6

No: 62024150

# ‘สอน.’ ใจคลังจ่ายงบ 6,500 ล้าน

● ช่วยปัจจัยผลิตชาวไร่อ้อย

● ลุ้นมติกอน./หวังกพ.รับเงิน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เร่งคลังสำรองจ่ายช่วยเหลือปัจจัยการผลิตชาวไร่อ้อยตามมติ ครม. วงเงิน 6,500 ล้านบาท ลุ้นต่อเงินกลไกกองทุนอ้อย อีก 9,100 ล้าน นัดถก 28 ม.ค. เกษตรกรคาดหวังได้รับเงินจริงกุมภาพันธ์

นางวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า สอน. อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับชาวไร่อ้อยตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่จัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 6,500 ล้านบาท ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้ชาวไร่อ้อย

ตันละ 50 บาทไม่เกินรายละ 5,000 ต้น หากเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้จะสามารถจ่ายเงินก้อนแรก ประมาณ 30-40% ของวงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในกลางกุมภาพันธ์ 2562 ส่วนนี้ชาวไร่ที่ส่งอ้อยตั้งแต่เปิดหีบ 20 พฤศจิกายน-31 มกราคม 2562 กอนจากนั้นจะจ่ายรอบ 2 หลังปิดหีบช่วงเมษายน 2562

“การนำเงินมาใช้มีขั้นตอนพอสมควร ต้องทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์และตรวจสอบการใช้เงิน จากนั้นสำนักงบประมาณจะอนุมัติให้ อ.ก.ส.จ่ายชาวไร่อ้อยได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางบอกว่าจะส่งหนังสือตอบกลับมากภายในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน นายอุดมธมาสวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามในหนังสือคำขอใช้เงินไปยังสำนักงบฯ แนบประกอบแล้ว กระทรวงพยายามที่จะทำให้ชาวไร่อ้อยได้รับเงินก่อนให้เร็วสุดเนื่องจากราคาอ้อยฤดูทึบปี 2561/62 อยู่ระดับต่ำเพียง 700 บาทต่อตัน” นางวรวรรณกล่าว

นางวรวรรณกล่าวว่า สำหรับเงินกลไกจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายวงเงิน 9,100 ล้านบาทที่จะนำมาช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนั้น จะมีการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในวันที่ 28 มกราคมนี้ เพื่ออนุมัติการดำเนินงานกองทุนมาช่วยเหลือ ยอมรับว่าแนวโน้มชาวไร่อ้อยจะมีโอกาสได้รับช่วยเหลือจากส่วนนี้ก่อน อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินคงจะแบ่งจ่ายเช่นเดียวกัน เบื้องต้นอยู่ที่ 51-52 บาท

ต่อตัน เพื่อไม่ให้ตัวเลขการช่วยเหลืออยู่ที่ 50 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเพื่อป้องกันความล้น

นายวีรศักดิ์ ชวัณเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) กล่าวว่า วันที่ 23 มกราคม บอร์ดกองทุนอ้อยฯ ได้สรุปแนวทางการจ่ายเงินที่เป็นการใช้เงินกลไกของกองทุนที่มีอยู่มาบริหาร ก่อนเสนอ กอน.เห็นชอบและสามารถจ่ายเงินได้ทันที คาดว่าคงจะไม่เกินกลางกุมภาพันธ์ 2562 โดยรอบแรกจะจ่ายให้ชาวไร่ที่ส่งอ้อยเข้าหีบตั้งแต่เปิดหีบถึง 31 มกราคม คาดว่าจะเป็นวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท ที่เหลือจะเป็นหลังปิดหีบแล้ว

แหล่งข่าวจากชาวไร่อ้อยกล่าวว่า เงินงบประมาณที่รัฐสนับสนุนที่จะเพิ่มค่าอ้อยให้นั้น ชาวไร่มีความกังวลว่าจะได้รับช้า เนื่องจากรัฐได้มอบให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ตรวจสอบดูแลเกณฑ์การใช้เงินทั้งหมด ซึ่งกรมบัญชีกลางเองก็ต้องอนุมัติทุกเรื่องจากหลายหน่วยงาน แต่ก็หวังว่าทางกระทรวงการคลังจะเร่งรัดให้ได้ เพราะเป็นนโยบายจากภาครัฐ